


ด่วนที่สุด

ฝ่ายการศึกษา

ที่ กท ๕๔๐๗/๓๖๖ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตหนองจอก

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตอบ
แบบสอบถามดังกล่าว ตาม QR Code ที่แนบ
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



(นางสาวจิตาภา ประมวล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตหนองจอก



บันทึกข้อความ

รับเลขที่ 2140
วันที่ 9 ก.พ. 2565
เวลา 11.00 น.

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส่วนนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ โทร. ๑ ๒๖๒๑ ๑๕๒๑ หรือโทร. ๑๒๗๑)
ที่ กท.๐๔๐๑/ ๕๐๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การออกแบบสอบถามเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามที่ กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและพัฒนาบทบาทผู้บริหารหน่วยงานด้านการสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลตลอดจนสร้างเครือข่ายในการพัฒนาตามแผนฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๓ รุ่น รวมจำนวน ๒๔๕ คน ดังนี้

รุ่นที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๘ คน ซึ่งได้ดำเนินการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รุ่นที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประสานงานแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ สังกัดสำนัก และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖๗ คน

รุ่นที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประสานงานแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ สังกัดสำนักงานเขต จำนวน ๑๐๐ คน นั้น

เพื่อให้การส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการในรุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ ต่อไป สถาบันฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของท่าน กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคน
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 ๓. บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) จำนวนตามที่แต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ กำหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
- ตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ผ่านลิงก์ <https://bit.ly/bmadgsurvey1> หรือสแกน QR Code (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

(นายอดิศักดิ์ ปานด่วน)

ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

แบบสอบถามเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

ตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ได้ที่ลิงก์ <https://bit.ly/bmadgsurvey1> หรือสแกน QR Code

